

Số: /TB-SYT

Hà Nam, ngày tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao và việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SYT ngày 29/7/2021 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao và việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Đoàn Kiểm tra của Sở Y tế và Đoàn Kiểm tra tại các huyện/thị xã/thành phố đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở, khu vực có nguy cơ cao và việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra của Sở Y tế và Đoàn Kiểm tra của các huyện/thị xã/thành phố, Sở Y tế thông báo kết quả kiểm tra như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Tại Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố

Tại các huyện/thị xã/thành phố, Phòng Y tế chủ trì tham mưu UBND huyện/thị xã/thành phố thành lập Đoàn Kiểm tra hoặc tham gia phối hợp với các cơ quan, bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố. Cụ thể:

+ Phòng Y tế huyện Bình Lục đã tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn Kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 22 cơ sở.

+ Phòng Y tế thành phố Phủ Lý đã tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn Kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 37 cơ sở.

+ Phòng Y tế huyện Thanh Liêm đã tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn Kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 25 cơ sở.

+ Phòng Y tế thị xã Duy Tiên đã tiến hành kiểm tra đối với 60 cơ sở.

+ Phòng Y tế huyện Kim Bảng phối hợp với các cơ quan, bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra tại 24 cơ sở.

+ Phòng Y tế huyện Lý Nhân: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa thực hiện kiểm tra đối với nội dung trên.

Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong

phòng, chống dịch Covid-19 cơ bản theo quy định của pháp luật.

II. Tại Sở Y tế

Tại Sở Y tế đã thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở, khu vực có nguy cơ cao và việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra có sự tham gia phối hợp của Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố.

1. Đối với cơ sở, khu vực có nguy cơ cao

Số lượng cơ sở được kiểm tra: 01 cơ sở y tế (Phòng khám đa khoa Y cao Hoa Hồng thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế và thương mại Huệ Linh).

Thời điểm kiểm tra, Cơ sở có hồ sơ pháp lý đảm bảo điều kiện hoạt động. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ sở đã cơ bản thực hiện một số nội dung theo Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp: Có tham dự tập huấn về khám sàng lọc Covid-19; tuân thủ đeo khẩu trang; đảm bảo có thông khí tự nhiên; thực hiện vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bố trí dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang cho người đến khám. Tuy nhiên, việc thực hiện một số nội dung chưa phù hợp: Chưa xây dựng kế hoạch hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; khu vực tiếp đón và phân loại người bệnh bố trí chưa phù hợp; Phòng khám chưa thực hiện việc tự đánh giá Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo hướng dẫn tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế. Theo ý kiến của chủ cơ sở, người chịu trách nhiệm chuyên môn - bà Nguyễn Thị Huệ, cơ sở đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, do chưa nắm được nội dung Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế nên chưa triển khai thực hiện đầy đủ và đúng theo hướng dẫn; sau khi được Đoàn Kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn, cơ sở đã khắc phục những tồn tại và thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn tại Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

2. Đối với cơ sở kinh doanh thuốc và các mặt hàng như khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn Kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại 15 cơ sở kinh doanh được bao gồm 02 nhà thuốc, 13 quầy thuốc (*Phụ lục 01 kèm theo*).

2.1. Về hồ sơ pháp lý

15/15 cơ sở được kiểm tra có Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược; Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thời điểm kiểm tra, trong số 15 cơ sở kinh doanh dược được kiểm tra có 14 cơ sở Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đảm bảo hiệu lực; 01 cơ sở có Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc hết hiệu lực (Quầy thuốc tư nhân, địa chỉ: Thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, người chịu trách nhiệm chuyên môn: bà Mần Thị Thiệp).

2.2. Về các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Các cơ sở được kiểm tra có bố trí chế phẩm sát khuẩn tay, khẩu trang cho người đến mua thuốc, đảm bảo khoảng cách khi mua hàng.

2.3. Về nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của hàng hóa; số đăng ký/số lưu hành; ghi nhãn hàng hóa; giá hàng hóa

Quá trình kiểm tra, các hàng hóa được bày bán tại các cơ sở được kiểm tra bao gồm thuốc, khẩu trang y tế, chế phẩm sát khuẩn tay đều được phép lưu hành, có hóa đơn từ nhà cung cấp, đảm bảo các quy định về ghi nhãn, không có sản phẩm hết hạn sử dụng, không được phép lưu hành.

Về giá hàng hóa, thời điểm kiểm tra, 08/15 cơ sở được kiểm tra niêm yết giá đầy đủ, đúng quy định; 07/15 cơ sở kinh doanh dược được kiểm tra niêm yết giá bán lẻ thuốc không đầy đủ tại nơi bán thuốc của cơ sở.

3. Xử lý trong quá trình kiểm tra

Quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã hướng dẫn các cơ sở được kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dược trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với 8 cơ sở có vi phạm hành chính với tổng số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 19.039.000 đồng (Tỷ lệ thu hồi tiền phạt đạt 100%) (*Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo*).

Trong số 8 cơ sở có vi phạm bị xử lý, Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở của 01 cơ sở có Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc hết hiệu lực tuân thủ đầy đủ quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc trong toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh dược; yêu cầu 07 cơ sở niêm yết giá bán lẻ thuốc không đầy đủ tại nơi bán thuốc của cơ sở thực hiện niêm yết giá đầy đủ theo quy định, yêu cầu 01 Phòng khám rà soát, khắc phục ngay những tồn tại và thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn tại Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

4. Đánh giá

4.1. Ưu điểm

Nhìn chung quá trình hoạt động, các cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; các cơ sở kinh doanh dược đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành pháp luật về dược, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tại các cơ sở kinh doanh dược được kiểm tra, chủ cơ sở đã quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược về nguồn gốc, các điều kiện đảm bảo lưu hành của thuốc, khẩu trang y tế, chế phẩm sát khuẩn tay tại cơ sở. Việc thực hiện kinh doanh trang thiết bị y tế (khẩu trang y tế) và chế phẩm sát khuẩn tay tại các cơ sở cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Tồn tại, hạn chế

- *Một là*, còn cơ sở kinh doanh được được kiểm tra có hồ sơ pháp lý chưa đáp ứng quy định. Cụ thể: 01 cơ sở có Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc hết hiệu lực (Quầy thuốc tư nhân, địa chỉ: Thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, người chịu trách nhiệm chuyên môn: bà Mãn Thị Thiệp).

- *Hai là*, thời điểm kiểm tra, 07/15 cơ sở kinh doanh được được kiểm tra niêm yết giá bán lẻ thuốc không đầy đủ tại nơi bán thuốc của cơ sở.

- *Ba là*, việc tiếp cận quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 còn hạn chế: tại Phòng khám Đa khoa Y cao Hoa Hồng chưa nắm được nội dung hướng dẫn tại Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế dẫn đến thiếu sót trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

B. KIẾN NGHỊ, XỬ LÝ

Qua kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung:

1. Đối với Phòng Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế huyện/ thị xã/ thành phố tăng cường đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn, pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; dược; trang thiết bị y tế; chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 để nâng cao kiến thức chuyên môn, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề.

- Tăng cường tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; dược; trang thiết bị y tế; chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý để từ đó kiến nghị giải pháp cho công tác quản lý; kiến nghị xử lý vi phạm phát hiện qua kiểm tra theo quy định.

2. Đối với Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố

- Nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở được kiểm tra có vi phạm, thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 và trong hành nghề nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Thông báo này và Biên bản làm việc giữa Đoàn Kiểm tra với cơ sở được kiểm tra.

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế trong việc đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn, pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; dược; trang thiết bị y tế; chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 cho người hành nghề.

- Tham mưu cho UBND huyện/thị xã/thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giám sát hoạt động của các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao và việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; trường hợp phát hiện vi phạm kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao và việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, chế phẩm sát khuẩn tay

trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế trân trọng thông báo; yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hà Nam (*Để báo cáo*);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Phòng NVYD - Sở Y tế (*Để thực hiện*);
- Phòng Y tế các huyện/thị xã/tp (*Để thực hiện*);
- Phòng TCHC - Sở Y tế (*Để công khai*);
- Lưu: VT, Hồ sơ, TTr-SYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Khải